

**บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน)**

**งบการเงิน**

**31 ธันวาคม 2566**

**และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## **ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

### **ความเสี่ยง**

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน บริษัทต้องวัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Losses) สำหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ โดยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้สะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วงน้ำหนักด้วยค่าความน่าจะเป็นของผลลัพธ์จากการผัดผ่อนชำระหนี้ มูลค่าของเงินตามเวลา และข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบันและการคาดถึงสถานะเศรษฐกิจในอนาคต

### **การตอบสนองความเสี่ยง**

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

- สอบทานนโยบายรวมถึงวิธีการได้มาซึ่งการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงพิจารณาว่านโยบายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่ 9 และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
- ทำความเข้าใจการออกแบบการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ประเมินการออกแบบ การปฏิบัติตาม และทำการทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ประเมินข้อมูลและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยผู้บริหารในแต่ละขั้นตอนของการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาว่ามีการใช้ข้อมูลและสมมติฐานที่สมเหตุสมผล โดยใช้ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกัน และคำนึงถึงสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนที่มีความสมเหตุสมผล
- สุ่มทดสอบการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่โมเดลกำหนดไว้

- วิเคราะห์ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต และพิจารณาปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้อง
- สุ่มตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกหนี้ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
- สอบทานรายงานผลของคดีความของลูกหนี้และความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท รวมทั้ง สอบทานความเหมาะสมของมูลค่าหลักประกัน
- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

#### เรื่องอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ซึ่งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ

นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท อัครปิรามิด จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน				
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	96,352,818	105,791,756	96,352,818	105,791,756
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5,2,7	97,426,311	100,415,404	97,426,311	100,415,404
สินค้าคงเหลือ	8	2,035,818	622,973	2,035,818	622,973
สินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบัน		6,798,056	5,057,883	6,798,056	5,057,883
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,373,797	2,486,510	1,373,797	2,486,510
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>303,986,800</b>	<b>314,374,526</b>	<b>303,986,800</b>	<b>314,374,526</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	239,805,889	237,592,711	193,713,514	193,713,514
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	9	22,597,569	22,552,914	22,597,569	22,552,914
เครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ - สุทธิ	12	99,022,510	97,033,643	99,022,510	97,033,643
สินทรัพย์สิทธิการไว้	13	27,828,669	35,217,095	27,828,669	35,217,095
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	14	6,318,001	6,999,509	6,318,001	6,999,509
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		16,994,560	13,760,479	16,994,560	13,760,479
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>412,567,198</b>	<b>413,156,351</b>	<b>366,474,823</b>	<b>369,277,154</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>716,553,998</b>	<b>727,530,877</b>	<b>670,461,623</b>	<b>683,651,680</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน				
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2,15	46,177,806	52,948,498	46,177,806	52,948,498
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	10,429,318	9,343,183	10,429,318	9,343,183
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	311,100	4,384,377	311,100	4,384,377
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>56,918,224</b>	<b>66,676,058</b>	<b>56,918,224</b>	<b>66,676,058</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	37,077,425	47,506,744	37,077,425	47,506,744
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	11,397,132	8,520,020	11,397,132	8,520,020
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,601,400	1,500,900	1,601,400	1,500,900
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>50,075,957</b>	<b>57,527,664</b>	<b>50,075,957</b>	<b>57,527,664</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>106,994,181</b>	<b>124,203,722</b>	<b>106,994,181</b>	<b>124,203,722</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 404,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 404,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		202,000,000	202,000,000	202,000,000	202,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		119,463,098	119,463,098	119,463,098	119,463,098
<b>กำไรสะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย		21,636,080	21,636,080	21,636,080	21,636,080
ยังไม่ได้จัดสรร		266,460,639	260,227,977	220,368,264	216,348,780
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>609,559,817</b>	<b>603,327,155</b>	<b>563,467,442</b>	<b>559,447,958</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>716,553,998</b>	<b>727,530,877</b>	<b>670,461,623</b>	<b>683,651,680</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อคิปรการ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้จากการให้บริการ	5.1,22	360,503,309	375,144,142	360,503,309	375,144,142
ต้นทุนจากการให้บริการ	5.1	(290,471,015)	(293,447,781)	(290,471,015)	(293,447,781)
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>		<b>70,032,294</b>	<b>81,696,361</b>	<b>70,032,294</b>	<b>81,696,361</b>
รายได้อื่น	5.1	11,825,193	9,049,152	11,825,193	9,049,152
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย</b>		<b>81,857,487</b>	<b>90,745,513</b>	<b>81,857,487</b>	<b>90,745,513</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริการ		(5,686,683)	(6,136,348)	(5,686,683)	(6,136,348)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(35,057,709)	(36,602,831)	(35,057,709)	(36,889,904)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5.1	(18,019,008)	(17,852,013)	(18,019,008)	(17,852,013)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>(58,763,400)</b>	<b>(60,591,192)</b>	<b>(58,763,400)</b>	<b>(60,878,265)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>		<b>23,094,087</b>	<b>30,154,321</b>	<b>23,094,087</b>	<b>29,867,248</b>
ต้นทุนทางการเงิน		(4,146,347)	(4,682,793)	(4,146,347)	(4,395,720)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	2,213,178	9,358,151	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>21,160,918</b>	<b>34,829,679</b>	<b>18,947,740</b>	<b>25,471,528</b>
ภาษีเงินได้	21	(4,305,594)	(5,543,472)	(4,305,594)	(5,543,472)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>		<b>16,855,324</b>	<b>29,286,207</b>	<b>14,642,146</b>	<b>19,928,056</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง :					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		(535,443)	2,603,399	(535,443)	2,603,399
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>16,319,881</b>	<b>31,889,606</b>	<b>14,106,703</b>	<b>22,531,455</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>					
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>		<b>0.042</b>	<b>0.072</b>	<b>0.036</b>	<b>0.049</b>
<b>จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)</b>		<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครปรีชการ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			จัดสรรสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัด มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	202,000,000	119,463,098	21,636,080	248,537,640	-	-	591,636,818
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(20,199,269)	-	-	(20,199,269)
กำไร (ขาดทุน) เม็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	29,286,207	2,603,399	2,603,399	31,889,606
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	2,603,399	(2,603,399)	(2,603,399)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	202,000,000	119,463,098	21,636,080	260,227,977	-	-	603,327,155
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(10,087,219)	-	-	(10,087,219)
กำไร (ขาดทุน) เม็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	16,855,324	(535,443)	(535,443)	16,319,881
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	(535,443)	535,443	535,443	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	202,000,000	119,463,098	21,636,080	266,460,639	-	-	609,559,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครปรีชการ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
			จัดสรรสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัด	รวมองค์ประกอบอื่น	
					มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	202,000,000	119,463,098	21,636,080	214,016,594	-	-	557,115,772
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(20,199,269)	-	-	(20,199,269)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	19,928,056	2,603,399	2,603,399	22,531,455
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	2,603,399	(2,603,399)	(2,603,399)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	202,000,000	119,463,098	21,636,080	216,348,780	-	-	559,447,958
19 จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(10,087,219)	-	-	(10,087,219)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	14,642,146	(535,443)	(535,443)	14,106,703
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	(535,443)	535,443	535,443	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	202,000,000	119,463,098	21,636,080	220,368,264	-	-	563,467,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครีปรการ จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	21,160,918	34,829,679	18,947,740	25,471,528
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	3,778,405	4,225,445	3,778,405	4,225,445
ดอกเบี้ยรับ	(2,144,364)	(475,598)	(2,144,364)	(475,598)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,854,258	(5,899,729)	3,854,258	(5,899,729)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,412,845)	198,995	(1,412,845)	198,995
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,112,711	(1,096,888)	1,112,711	(1,096,888)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(890,284)	(2,281,240)	(890,284)	(2,281,240)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,770,692)	58,866	(6,770,692)	58,866
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	100,500	100,800	100,500	100,800
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,453,731	1,220,502	1,453,731	1,220,502
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,888,778	33,186,823	32,888,778	33,186,823
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(256,617)	197,107	(256,617)	197,107
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์	(2,141,679)	(423,691)	(2,141,679)	(423,691)
ตัดจำหน่ายภาษีลูกหัก ณ ที่จ่าย	-	20,892	-	20,892
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม	(2,213,178)	(9,358,151)	-	-
<b>รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)</b>	<b>27,358,724</b>	<b>19,674,133</b>	<b>29,571,902</b>	<b>29,032,284</b>
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน</b>	<b>48,519,642</b>	<b>54,503,812</b>	<b>48,519,642</b>	<b>54,503,812</b>
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,535,816	475,598	1,535,816	475,598
ภาษีเงินได้รับคืน	2,714,087	2,432,119	2,714,087	2,432,119
จ่ายภาษีเงินได้	(10,288,280)	(10,695,794)	(10,288,280)	(10,695,794)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,161,589)	(1,190,000)	(1,161,589)	(1,190,000)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(3,319,200)	-	(3,319,200)	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>38,000,476</b>	<b>45,525,735</b>	<b>38,000,476</b>	<b>45,525,735</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(44,655)	(89,478)	(44,655)	(89,478)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์				
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ	2,170,234	935,607	2,170,234	935,607
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์				
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ	(27,517,774)	(19,314,807)	(27,517,774)	(19,314,807)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(25,392,195)</b>	<b>(118,468,678)</b>	<b>(25,392,195)</b>	<b>(118,468,678)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินปันผลจ่าย	(10,087,219)	(20,199,269)	(10,087,219)	(20,199,269)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า	(11,960,000)	(11,320,000)	(11,960,000)	(11,320,000)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(22,047,219)</u>	<u>(31,519,269)</u>	<u>(22,047,219)</u>	<u>(31,519,269)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9,438,938)	(104,462,212)	(9,438,938)	(104,462,212)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	<u>105,791,756</u>	<u>210,253,968</u>	<u>105,791,756</u>	<u>210,253,968</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u><u>96,352,818</u></u>	<u><u>105,791,756</u></u>	<u><u>96,352,818</u></u>	<u><u>105,791,756</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## 1. ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ

### 1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการเผาทำลายขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกชนิด รวมถึงการให้บริการปรับคุณภาพของเสีย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อแปลงเป็นพลังงานทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทน โดยมีบริษัท เบทเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 51.18)

### 1.2 สัญญาให้ใช้สิทธิการดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้ทำสัญญาให้สิทธิบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) จังหวัดสมุทรปราการ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน อุปกรณ์ หรือระบบต่าง ๆ รวมทั้งสาธารณูปโภคที่ได้ซ่อมแซม หรือก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมภายใต้สัญญาดังกล่าวให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่คิดมูลค่า สิทธิอันเกิดจากการโอนทรัพย์สินดังกล่าว แสดงไว้เป็น “ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ” (หมายเหตุ 12.2) ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทได้รับสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตาม สัญญาการใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนการใช้สิทธิรายไตรมาสซึ่งคำนวณจากร้อยละของ รายได้จากการให้บริการ และผลประโยชน์ตอบแทนการใช้สิทธิรายปี โดยสัญญาได้ระบุให้ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์ ตอบแทนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ในแต่ละปี และผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำทุก ๆ 5 ปี ตลอดอายุของ สัญญารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

บริษัทได้เริ่มดำเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

## 2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

### 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อยู่อาศัยใน นโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

## บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

## 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท อัครีปรการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ในการพิจารณา จังหวะในการส่งมอบการควบคุมเพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 3.3 ลูกหนี้การค้า

บริษัทแสดงลูกหนี้ด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มี ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด อายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับ ประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการ เปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า เป็นค่าบริการที่อยู่ระหว่างการยืนยันน้ำหนักจากลูกค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้โดยปกติมี ระยะเวลา 1 - 60 วัน

#### 3.4 สินค้าคงเหลือ

สารเคมี อะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบำรุงแสดงมูลค่าตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น

ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวหรือเสื่อมคุณภาพจะถูกบันทึก โดยจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ในอนาคต และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 3.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะ เป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารคนสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท

#### 3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

#### 3.7 เครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ และค่าเสื่อมราคา

##### สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

อุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำนวนเทียบเท่าเงินสดในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

##### ส่วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ

ส่วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำนวนเทียบเท่าเงินสดในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทต้องโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ที่ได้ซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมบนพื้นที่ของศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้น

##### ค่าเสื่อมราคา

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญและมีอายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5-20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4-15
อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน	5
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	5-10

## บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

### 3.8 สัญญาเช่า

#### บริษัทในฐานะผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

#### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการให้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

#### ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน บริษัทจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

3.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

● โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

● โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือบริษัทรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

## บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 3.11 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

##### ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### 3.12 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

### 3.13 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องลูกหนี้การค้า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด และตราสารอนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีมีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้ และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากการค้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

## บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 3.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการ โอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

การด้อยค่าของเครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ

ฝ่ายบริหารสอบทานการด้อยค่าของเครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

**บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานเป็น มูลค่าที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวต้องใช้การตั้งสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น การประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว

**5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทมีรายการทางบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน สินทรัพย์ และรายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ชื่อบริษัท

- บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร้ จำกัด
- บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด
- บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด
- บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท เก็ทกรีน พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ริกฟเวอรี เฮ้าส์ จำกัด
- บริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท เดอะ พราว พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท กรีน แคร้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท กรีนชิน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท ทอแสง เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท บ้านแสงกานต์ จำกัด
- บริษัท พรรณแสงดาว จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

- บริษัทใหญ่
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
- บริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
บริษัท พรಾವัญญ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท พรಾವฟ้า พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มิชัญญ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม
บริษัท มิ พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทร่วม

ในระหว่างปีบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	นโยบายการ กำหนดราคา	(หน่วย : พันบาท)	
		2566	2565
<b>รายได้</b>			
<b>รายได้จากการเผาขยะอุตสาหกรรม</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		24,374	19,141
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		31,816	57,347
รวม		<u>56,190</u>	<u>76,488</u>
<b>รายได้จากการขนส่งขยะอุตสาหกรรม</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		486	1,970
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		6,757	10,700
รวม		<u>7,243</u>	<u>12,670</u>
<b>รายได้จากการรับจ้างขนส่ง</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		2,479	2,129
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		6,964	6,836
รวม		<u>9,443</u>	<u>8,965</u>
<b>รายได้ค่าดำเนินการด้านเอกสาร</b>	ตามสัญญา		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		<u>240</u>	<u>240</u>
<b>รายได้จากการขายสินทรัพย์</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		<u>2,150</u>	<u>-</u>

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	นโยบายการ กำหนดราคา	(หน่วย : พันบาท)	
		2566	2565
<b>รายได้อื่น</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		14	-
บริษัทร่วม		4	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		450	841
รวม		<u>468</u>	<u>841</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
<b>ต้นทุนค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		12,549	11,194
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		15,179	5,149
รวม		<u>27,728</u>	<u>16,343</u>
<b>ค่าใช้จ่ายขนส่งขยะอุตสาหกรรม</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		-	24
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-	127
รวม		<u>-</u>	<u>151</u>
<b>ค่าจ้างดำเนินการด้านการตลาด</b>	ตามสัญญา		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		90	961
<b>ซื้อสินทรัพย์</b>	ตามสัญญา		
บริษัทใหญ่		-	300
<b>เงินปันผลจ่าย</b>	ตามสิทธิการได้ รับเงินปันผล		
บริษัทใหญ่		5,170	10,339
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	ตามราคาตลาด		
บริษัทใหญ่		41	5
บริษัทร่วม		36	-
รวม		<u>77</u>	<u>5</u>

บริษัท อคิंपราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	นโยบายการ	(หน่วย : พันบาท)	
	กำหนดราคา	2566	2565
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</b>			
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน		17,372	17,314
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		647	538
รวม		18,019	17,852

5.2 ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
บริษัทใหญ่	8,262	7,369
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13,095	18,284
รวม	21,357	25,653
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
บริษัทใหญ่	2,301	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1
รวม	2,301	1
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23,658	25,654
<b>ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้</b>		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	14,168	16,702
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	7,189	8,951
รวม	21,357	25,653
<b>เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัทใหญ่	3,094	3,897
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	493	5,132
รวม	3,587	9,029

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
เงินสด	-	80
เงินฝากออมทรัพย์	96,295	105,672
เงินฝากกระแสรายวัน	58	40
รวม	96,353	105,792

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	21,357	25,653
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	44,141	46,546
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า	23,129	22,439
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	1,728	1,848
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(204)	(460)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	90,151	96,026
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	2,301	1
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น	4,974	4,388
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7,275	4,389
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	97,426	100,415
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	40,390	43,224
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	2,648	2,420
3 เดือน ถึง 6 เดือน	179	172
6 เดือน ถึง 12 เดือน	50	267
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	874	463
รวม	44,141	46,546

บริษัท อคิปรการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า แยกตามอายุที่ถึงกำหนดเรียกเก็บได้ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
น้อยกว่า 3 เดือน	21,640	20,725
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	164	944
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	117	97
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	242	-
ยังไม่เรียกเก็บเงิน	966	673
	<u>23,129</u>	<u>22,439</u>

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
ยกมา	(460)	(263)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง	256	(197)
ยกไป	<u>(204)</u>	<u>(460)</u>

8. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
สารเคมี	551	284
อะไหล่	1,351	198
วัสดุอื่น ๆ	134	141
รวม	<u>2,036</u>	<u>623</u>

9. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากประจำ จำนวน 22.60 ล้านบาท และ 22.55 ล้านบาท ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการ

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 6 เดือน	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะ กิจการ วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	228,235	193,714
ซื้อ / เพิ่มเงินลงทุน	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	9,358	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	237,593	193,714
ซื้อ / เพิ่มเงินลงทุน	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	2,213	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	239,806	193,714

11.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบด้วย

		ณ 31 ธันวาคม 2566			
		สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	(หน่วย : พันบาท)		
ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ		ทุนชำระแล้ว	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน
บริษัท เอิร์ธ เท็ค	ผลิตและจำหน่าย				
เอนไวรอนเมนท์	กระแสไฟฟ้าจาก				
จำกัด (มหาชน)	ขยะผสมผสาน	7.14	1,120,000	239,806	193,714

  

		ณ 31 ธันวาคม 2565			
		สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	(หน่วย : พันบาท)		
ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ		ทุนชำระแล้ว	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน
บริษัท เอิร์ธ เท็ค	ผลิตและจำหน่าย				
เอนไวรอนเมนท์	กระแสไฟฟ้าจาก				
จำกัด (มหาชน)	ขยะผสมผสาน	7.14	1,120,000	237,593	193,714

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	รายได้รวม	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,120,000	5,102,044	2,170,477	751,569	30,997

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	รายได้รวม	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,120,000	4,551,554	1,652,445	782,625	131,067

12. เครื่องมือ, ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ - สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	2566	2565
เครื่องมือ - สุทธิ (หมายเหตุ 12.1)	23,161	25,164
ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ - สุทธิ (หมายเหตุ 12.2)	75,861	71,870
รวม	99,022	97,034

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

12.1 เครื่องมือ - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย	รับเข้า (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3,065	-	-	-	3,065
เครื่องตกแต่งและ					
เครื่องใช้สำนักงาน	3,628	220	(101)	-	3,747
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	7,233	981	(190)	-	8,024
เครื่องมือเครื่องใช้	122,554	4,701	(10,511)	-	116,744
ยานพาหนะ	134,686	-	-	-	134,686
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	3,452	3,452
<b>รวม</b>	<b>271,166</b>	<b>5,902</b>	<b>(10,802)</b>	<b>3,452</b>	<b>269,718</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(772)	(1,022)	-	-	(1,794)
เครื่องตกแต่งและ					
เครื่องใช้สำนักงาน	(2,818)	(293)	73	-	(3,038)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	(4,568)	(699)	189	-	(5,078)
เครื่องมือเครื่องใช้	(110,560)	(4,481)	10,511	-	(104,530)
ยานพาหนะ	(127,284)	(2,131)	-	-	(129,415)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	(2,702)	(2,702)
<b>รวม</b>	<b>(246,002)</b>	<b>(8,626)</b>	<b>10,773</b>	<b>(2,702)</b>	<b>(246,557)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>25,164</b>				<b>23,161</b>
<b>การปันส่วนค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2566</b>					
ต้นทุนจากการให้บริการ					5,976
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					2,650
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					<b>8,626</b>

บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย : พันบาท)				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย	รับเข้า (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	3,065	-	-	3,065
เครื่องตกแต่งและ					
เครื่องใช้สำนักงาน	3,193	470	(35)	-	3,628
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	6,512	1,101	(380)	-	7,233
เครื่องมือเครื่องใช้	119,214	875	(4,260)	6,725	122,554
ยานพาหนะ	134,485	6,120	(5,919)	-	134,686
งานระหว่างก่อสร้าง	3,925	2,800	-	(6,725)	-
รวม	267,329	14,431	(10,594)	-	271,166
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	(772)	-	-	(772)
เครื่องตกแต่งและ					
เครื่องใช้สำนักงาน	(2,546)	(307)	35	-	(2,818)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	(4,415)	(532)	379	-	(4,568)
เครื่องมือเครื่องใช้	(110,391)	(4,398)	4,229	-	(110,560)
ยานพาหนะ	(131,192)	(2,011)	5,919	-	(127,284)
รวม	(248,544)	(8,020)	10,562	-	(246,002)
สุทธิ	18,785				25,164
<b>การปันส่วนค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2565</b>					
ต้นทุนจากการให้บริการ					5,676
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					2,344
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					8,020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 229 ล้านบาท และ 228.25 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

12.2 ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ		รับเข้า		ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม	ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย	(โอนออก)	วันที่ 31 ธันวาคม
	2566				2566
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน	40,596	330	-	895	41,821
ส่วนปรับปรุง					
อาคารสำนักงาน	2,020	-	-	-	2,020
เครื่องจักรและอุปกรณ์	132,278	3,900	-	2,140	138,318
เครื่องใช้สำนักงาน	61	-	-	-	61
งานระหว่างก่อสร้าง	800	17,386	-	(6,487)	11,699
รวม	175,755	21,616	-	(3,452)	193,919
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน	(18,669)	(4,718)	-	-	(23,387)
ส่วนปรับปรุง					
อาคารสำนักงาน	(1,074)	(219)	-	-	(1,293)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(84,102)	(11,933)	-	2,702	(93,333)
เครื่องใช้สำนักงาน	(40)	(5)	-	-	(45)
รวม	(103,885)	(16,875)	-	2,702	(118,058)
สุทธิ	71,870				75,861
<b>การปันส่วนค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2566</b>					
ต้นทุนจากการให้บริการ					16,650
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					225
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					16,875

บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย : พันบาท)				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย	รับเข้า (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน	32,748	-	-	7,848	40,596
ส่วนปรับปรุง					
อาคารสำนักงาน	2,020	-	-	-	2,020
เครื่องจักรและอุปกรณ์	132,687	54	(1,043)	580	132,278
เครื่องใช้สำนักงาน	35	26	-	-	61
งานระหว่างก่อสร้าง	4,424	4,804	-	(8,428)	800
รวม	171,914	4,884	(1,043)	-	175,755
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน	(14,597)	(4,072)	-	-	(18,669)
ส่วนปรับปรุง					
อาคารสำนักงาน	(853)	(221)	-	-	(1,074)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(71,136)	(13,530)	564	-	(84,102)
เครื่องใช้สำนักงาน	(35)	(5)	-	-	(40)
รวม	(86,621)	(17,828)	564	-	(103,885)
สุทธิ	85,293				71,870

**การปันส่วนค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2565**

ต้นทุนจากการให้บริการ	17,602
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	226
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	17,828

บริษัทต้องโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ที่ก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมบนพื้นที่ของศูนย์บริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาการใช้สิทธิบริษัทจึงตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นี้ตามอายุของสัญญาเช่าที่เหลือ ณ วันที่มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ถือปฏิบัติ บริษัทได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน 41.51 ล้านบาท และ 17.29 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	40,782
เพิ่มขึ้น	1,774
<u>หัก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี :</u>	
- สิทธิการดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)	(6,797)
- สัญญาเช่าที่ดิน	(542)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	35,217
เพิ่มขึ้น	
<u>หัก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี :</u>	
- สิทธิการดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)	(6,797)
- สัญญาเช่าที่ดิน	(591)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	27,829

สินทรัพย์สิทธิการใช้ แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้ :

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
สิทธิการดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)	27,188	33,985
สัญญาเช่าที่ดิน	641	1,232
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	27,829	35,217

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
รวม	6,318	7,000
การหักกลบรายการของภาษี	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	6,318	7,000

บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่ 31
	กำไร/	กำไร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
มกราคม 2566	กำไร/ (ขาดทุน)	(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สินทรัพย์) หนี้สิน - ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี	92	(51)	-	41
ตามสัญญาการใช้สิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,326	(391)	-	3,935
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,582	(374)	134	2,342
<b>รวม</b>	<b>7,000</b>	<b>(816)</b>	<b>134</b>	<b>6,318</b>

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่ 31
	กำไร/	กำไร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
มกราคม 2565	กำไร/ (ขาดทุน)	(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ธันวาคม 2565
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สินทรัพย์) หนี้สิน - ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี	53	39	-	92
ตามสัญญาการใช้สิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,515	(189)	-	4,326
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,988	244	(650)	2,582
<b>รวม</b>	<b>7,556</b>	<b>94</b>	<b>(650)</b>	<b>7,000</b>

บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	3,587	9,029
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	15,063	14,206
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น :		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,170	22,153
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	722	1,906
อื่นๆ	5,636	5,654
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	46,178	52,948

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	52,680	64,640
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(5,173)	(7,790)
สุทธิ	47,507	56,850
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(10,429)	(9,343)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37,078	47,507

บริษัทได้เข้าทำสัญญาให้ใช้สิทธิการดำเนินการบริหารและประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 4 ปี (หมายเหตุ 1.2)

17. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สำหรับปี 2566 และ 2565 ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	311	4,384
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	11,397	8,520
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	11,708	12,904

บริษัท อคิंपราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี	12,904	14,939
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน :		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,086	1,050
ดอกเบี้ยจากภาวะผูกพัน	368	170
ต้นทุนบริการในอดีต	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม		
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	669	(3,255)
หนี้สินลดลงจากการเกษียณและลาออกของพนักงาน	(3,319)	-
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี	<u>11,708</u>	<u>12,904</u>

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	2566	2565
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	3.05	2.63
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	3.70	3.70
อายุครบเกษียณ (ปี)	55	55

ผลกระทบต่อภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน		
อัตราคิดลด (ร้อยละ 0.50)	(381)	404
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 0.50)	388	(307)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 0.50)	(292)	313

	(หน่วย : พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน		
อัตราคิดลด (ร้อยละ 0.50)	(349)	366
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 0.50)	348	(335)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 0.50)	(214)	227

**บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
ภายใน 1 ปี	311	4,384
ภายใน 2-5 ปี	2,038	3,095
ภายใน 6-10 ปี	10,893	9,997
ภายใน 11-15 ปี	7,143	3,029

**18. สำรองตามกฎหมาย**

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

**19. จ่ายเงินปันผล**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากผลประกอบการของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 404,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.09 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

**20. ส่วนดำเนินงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการเผาทำลายขยะ สิ่งปฏิกูล และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

บริษัท อัครีปราคากร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	3,490	5,638
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	816	(95)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	4,306	5,543

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

		(หน่วย : พันบาท)			
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กำไรก่อนภาษีเงินได้		21,161	34,830	18,948	25,472
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	4,232	6,966	3,789	5,094
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ					
เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(299)	544	(299)	544
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(443)	(1,872)	-	-
รวม		3,490	5,638	3,490	5,638

22. รายได้จากกรให้บริการ

รายได้จากการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
รายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม	347,598	365,572
รายได้ค่านายหน้าตัวแทน	3,445	607
รายได้จากการให้บริการรับจ้างขนส่ง	9,460	8,965
	360,503	375,144

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
ค่าพลังงานเชื้อเพลิง	38,299	50,767
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	91,129	87,100
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,889	33,187
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาการใช้สิทธิ	29,277	30,011
ค่าซ่อมแซม	39,337	48,728
ค่าน้ำมัน	26,079	26,237
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	28,820	22,978
ค่าสาธารณูปโภค	15,057	15,104
ค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม	27,729	19,274

24. ภาวะผูกพัน

24.1 บริษัทมีความรับผิดชอบในการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสິงแวดลอมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ โดยจัดสรรเงินเข้ากองทุนเพื่อรักษาสິงแวดลอม เป็นรายปี ปีละ 0.10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ตลอดอายุของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนดังกล่าวกับธนาคารแห่งหนึ่งแล้ว เป็นจำนวนรวม 1.64 ล้านบาท

24.2 บริษัทได้ทำสัญญาการซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการเผาทำลายขยะกับบริษัทผู้ค้าแห่งหนึ่ง โดยมีอายุสัญญา 2 ปี ซึ่งสัญญามีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณขั้นต่ำแต่ละปีตามที่กำหนดในสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัททำบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 โดยขยายระยะเวลาของสัญญาออกเป็น 9 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2570

24.3 ภาวะผูกพันจากงานระหว่างก่อสร้างและการจ้างงานบริการจำนวน 4.50 ล้านบาท

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินน้อยที่สุด บริษัทป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกค้าหรือคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเนื่องจากการเก็บหนี้ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตไว้เพียงพอแล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ หนี้สินสัญญาเช่า

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบเฉพาะกิจการ					
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
		อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	96,295	58	96,353	0.150-0.600
เงินฝากประจำ	100,000	-	-	-	-	100,000	0.250-0.300
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	22,598	-	22,598	0.15
	<u>100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>118,893</u>	<u>58</u>	<u>218,951</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,429	37,078	-	-	-	47,507	1.447-4.636
	<u>10,429</u>	<u>37,078</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47,507</u>	

**บริษัท อคิปปราการ จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	105,672	120	105,792	0.150-0.350
เงินฝากประจำ	100,000	-	-	-	-	100,000	0.250-0.300
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	22,553	-	22,553	0.150
	<u>100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>128,225</u>	<u>120</u>	<u>228,345</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,343	47,507	-	-	-	56,850	1.447-4.636
	<u>9,343</u>	<u>47,507</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,850</u>	

**25.2 มูลค่ายุติธรรม**

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

- ก) สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

**26. หนังสือค้ำประกันธนาคาร**

บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 77.25 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันดังกล่าว ค้ำประกัน โดยเงินฝากธนาคารของบริษัท

**27. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.19 : 1.00

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**28. จัดประเภทรายการใหม่**

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

**29. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567